



ภาวะเศรษฐกิจต่างประเทศ

เศรษฐกิจประเทศคู่ค้า ในภาพรวมยังชะลอตัว โดยเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วปรับตัวดีขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป แต่เศรษฐกิจจีนและเอเชียยังชะลอตัว

ในไตรมาสที่ 1 ปี 2559 **เศรษฐกิจสหรัฐฯ** ขยายตัวร้อยละ 0.5 (QoQ, saar) ชะลอตัวลงจากไตรมาสก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 1.4 ซึ่งเป็นผลจากการบริโภคที่ขยายตัวชะลอตัว โดยเฉพาะการบริโภคสินค้ากลุ่มยานยนต์ที่หดตัวสูงหลังจากมีการเร่งซื้อรถยนต์ไปในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2558 ขณะที่เศรษฐกิจกลุ่มยูโรและญี่ปุ่นขยายตัวดีขึ้น โดย**เศรษฐกิจกลุ่มยูโร** ขยายตัวร้อยละ 0.5 (QoQ, sa) ตามอุปสงค์ในประเทศที่ปรับตัวขึ้นตามการบริโภคที่ได้รับผลดีจากราคาน้ำมันที่อยู่ในระดับต่ำและอัตราการว่างงานที่ลดลง รวมทั้งยังมีผลจากปัจจัยชั่วคราวของสภาพอากาศที่อบอุ่นกว่าปกติซึ่งเอื้อต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สำหรับ**เศรษฐกิจญี่ปุ่น** กลับมาขยายตัวร้อยละ 0.4 (QoQ, sa) หลังจากหดตัวร้อยละ 0.4 ในไตรมาสก่อนตามการบริโภคภาคเอกชนและการส่งออกที่ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย ขณะที่**เศรษฐกิจจีนและเอเชีย** ในภาพรวมชะลอตัวลงจากไตรมาสก่อนตามอุปสงค์ในประเทศและการส่งออกที่ยังอ่อนแอ

ในเดือนเมษายน 2559 **เศรษฐกิจประเทศคู่ค้า** โดยรวมฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป **เศรษฐกิจสหรัฐฯ** ปรับดีขึ้นจากเดือนก่อนหน้าตามการบริโภคภาคเอกชน สะท้อนจากยอดขายปลีกที่ขยายตัวสูงขึ้น โดยได้รับแรงสนับสนุนจากตลาดแรงงานที่ฟื้นตัวต่อเนื่อง นอกจากนี้ภาคการผลิตและบริการปรับตัวขึ้นเช่นกัน ขณะที่**เศรษฐกิจกลุ่มยูโร** ชะลอตัวเล็กน้อยจากเดือนก่อน สะท้อนจากดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคอุตสาหกรรมที่ปรับลดลงบ้างตามภาวะการส่งออกที่อ่อนแอและสถานการณ์ความไม่แน่นอนทางการเมืองในบางประเทศ อาทิ การทำประชามติเรื่องสมาชิกภาพกลุ่มสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร (Brexit) และการเลือกตั้งในสเปน ส่วน**เศรษฐกิจญี่ปุ่น** ชะลอตัว โดยหลักมาจากภาคการผลิต เนื่องจากได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว สอดคล้องกับดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคอุตสาหกรรมที่ลดลง

เศรษฐกิจจีน ในเดือนเมษายน 2559 ยังมีทิศทางชะลอตัว โดยภาคการส่งออกยังคงหดตัวต่อเนื่อง ขณะที่การลงทุนภาคอุตสาหกรรมยังคงชะลอตัวเนื่องจากภาคอุตสาหกรรมมีกำลังการผลิตส่วนเกินในระดับสูง อย่างไรก็ตาม การลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย์และการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานยังขยายตัวได้เนื่องจากมาตรการลดหย่อนค่านายหน้าอสังหาริมทรัพย์ของทางการจีนในช่วงที่ผ่านมา

สำหรับ**เศรษฐกิจของประเทศเอเชียไม่รวมจีน** ชะลอตัวเล็กน้อยจากการส่งออกสินค้าและการลงทุน อย่างไรก็ตาม การบริโภคในบางประเทศปรับตัวขึ้นบ้าง อาทิ อินโดนีเซีย เนื่องจากรัฐบาลได้ปรับลดอัตราภาษีน้ำมันขายปลีก และเกาหลีใต้เนื่องจากรัฐบาลกลับมาใช้มาตรการปรับลดภาษีการบริโภคหลังมาตรการดังกล่าวได้สิ้นสุดลงเมื่อปลายปี 2558

อัตราเงินเฟ้อโลก ในเดือนเมษายน 2559 ทรงตัวในระดับต่ำตามภาวะเศรษฐกิจที่ยังฟื้นตัวอย่างช้า ๆ และราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่อยู่ในระดับต่ำ

31 พฤษภาคม 2559

ส่วนเศรษฐกิจต่างประเทศ

โทร. 0 2356 7879